



## ๐๓๒ : การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  
ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓



**การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy**  
**โรงเรียนบ้านท่าโป่ง**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓**

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศเจตนารมณ์ว่า “โรงเรียนบ้านท่าโป่งเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน/ ขณะ/ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติ ตนอย่างถูกต้องเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้กำหนดกิจกรรมให้บุคลากรภายในโรงเรียน เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ข้างต้นและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กรในการต่อต้านการทุจริต จึงดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๒. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในสังกัดให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกอบด้วย

๒.๑ จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้บุคลากรในสังกัด

๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตนารมณ์ฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ

# กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนบ้านท่าโป่ง



## ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่า โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน ขณะ และหลัง ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ เคนวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนบ้านท่าโป่ง



# โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3



## NO GIFT POLICY

“นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”





## กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อเน้นย้ำถ่ายทอดเจตนารมณ์ฯ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการต่อต้านการรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตนารมณ์ฯ หรือ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งหรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อทราบ

### ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ

การขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ  
 การปิดประกาศประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเจตนารมณ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อทราบและการ  
 เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน



# การเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

## โรงเรียนบ้านท่าโป่ง (chaiyaphum3.go.th)

